

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 34.76/77 ทิศทางแข็งค่าตามภูมิภาค ตลาดรอลุ้น CPI สหรัฐคืนนี้

นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 34.76/77 บาท/ดอลลาร์ ใกล้เคียงกับปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 34.74 บาท/ดอลลาร์

เข้าเงินบาทและสกุลเงินในภูมิภาคแข็งค่าเล็กน้อย หลังดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่า จากเมื่อคืนนี้ที่สหรัฐประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนธ.ค. ออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์

สำหรับวันนี้ ตลาดรอติดตามดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนธ.ค. ของสหรัฐ

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวันนี้ไว้ที่ 34.65 - 34.85 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 157.85/89 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 157.96 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0298/0300 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0257 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของชปท. อยู่ที่ระดับ 34.693 บาท/ดอลลาร์

-“ฮั่ว เซ่งเฮง โกลด์ฟิวเจอร์ส” ระบุ ราคาทองคำเปิดตลาดปี 68 ด้วยการผันผวนอย่างต่อเนื่อง ตามความกังวลการกลับเข้ามารับตำแหน่งของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ซึ่งจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อสหรัฐปรับสูงขึ้น การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่คาดว่าจะเหลือการปรับลดเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น ทำให้ราคาทองคำมีแรงซื้อกลับเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แม้มีการปรับลดลงบ้างเพื่อขายทำกำไรของนักลงทุน

-“ศุภวุฒิ สายเชื้อ” มองดอกเบี้ยปัจจุบันสูงเกินไป ย้ำควรลดดอกเบี้ยนานแล้ว ข้อดีเหมาะสมเป็นกลางกับเศรษฐกิจไทย ควรอยู่ที่ระดับ 0-1% ภายใต้เงินเฟ้อ 0.4% หรือหากเงินเฟ้อเข้ากรอบ 1% ดอกเบี้ยที่แท้จริงไม่ควรสูงเกิน 2% แต่กรณีไม่ลดดอกเบี้ย ครึ่งปีหลังเศรษฐกิจไทยอาจอ่อนแรงลง

-กระทรวงพาณิชย์ วางแผนเซ็นส่งออกปี 68 ปูพรมจัด 700 กิจกรรม หวังมีตัวเลขส่งออกไทยปีนี้ โต 2-3% มูลค่าทะลุ 10 ล้านล้านบาท

-ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (14 ม.ค.) หลังกระทรวงแรงงานสหรัฐ เปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ออกมาต่ำกว่าที่คาด

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคาร (14 ม.ค.) หลังสหรัฐ เปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่ต่ำกว่าคาด ซึ่งทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะยังคงปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นอกจากนี้ ยังส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง และเป็นปัจจัยหนุนตลาดทองคำ

-กระทรวงแรงงานสหรัฐ เปิดเผยว่า ดัชนี PPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิต ปรับตัวขึ้น 3.3% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบรายปี ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.5% ส่วนดัชนี PPI พื้นฐาน (Core PPI) เพิ่มขึ้น 3.5% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบรายปี ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.8%

-นักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่การเปิดเผยดัชนี CPI ของสหรัฐ ในวันที่ เพื่อประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อ และทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ดัชนี CPI จะปรับตัวขึ้น 2.9% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบ

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

เป็นรายปี และคาดว่าดัชนี CPI พื้นฐาน (Core CPI) จะเพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบรายปี

-China Foreign Exchange Trading System (CFETS) รายงานว่า อัตราค่ากลางสกุลเงินหยวนในวันนี้ อ่อนค่าลง 0.0005 หยวน ต่อยู่ที่ 7.1883 หยวน/ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ในตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศของจีน นั้น เงินหยวนได้รับอนุญาตให้ปรับตัวขึ้นหรือลงไม่เกิน 2% จากอัตราค่ากลางของการซื้อขายแต่ละวัน

-ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ที่จะมีการรายงานในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนธ.ค., ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนม.ค., จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค., ดัชนีการผลิตเดือนม.ค., ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนม.ค.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) และ การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้